



# Nirsevimab – Những điều phụ huynh cần biết

## Tờ thông tin dành cho người tiêu dùng

### Vi-rút Hợp bào Hô hấp (RSV) là vi-rút gì?

RSV là một loại vi-rút đường hô hấp phổ biến thường gây ra các triệu chứng nhẹ, giống như cảm lạnh, nhưng cũng có thể gây ra các bệnh nghiêm trọng hơn.

Các triệu chứng nhiễm vi rút RSV có thể bao gồm chảy mũi, chán ăn, ho, hắt hơi, sốt hoặc thở khò khè.

RSV dễ lây lan, và hầu hết trẻ em sẽ bị nhiễm vi-rút này trước khi được 2 tuổi. Mặc dù phần lớn sẽ khỏi trong vòng một hay hai tuần, nhưng việc nhiễm RSV có thể gây nguy hiểm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, gây khó thở, mức oxy thấp và mất nước.

Tại Úc, nhiễm RSV là nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến nhập viện ở trẻ sơ sinh bởi vì sự lây nhiễm này thường tiến triển thành bệnh viêm phổi (nhiễm trùng phổi) hoặc bệnh viêm tiểu phế quản (viêm đường hô hấp nhỏ trong phổi) với trẻ ở độ tuổi rất nhỏ này. Mỗi năm, tại Tây Úc (WA), một trên 30 trẻ sơ sinh phải nhập viện vì nhiễm RSV trong mùa bệnh mùa đông.

### Nirsevimab là thuốc gì?

Nirsevimab (Beyfortus®) là một loại thuốc có chứa các kháng thể có thể ngăn ngừa các bệnh nghiêm trọng do vi rút RSV gây ra cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Các kháng thể này là các chất đạm được cơ thể sử dụng để chống lại những vi khuẩn có hại. Các loại vắc-xin truyền thống kích thích cơ thể sản sinh ra kháng thể mang lại khả năng bảo vệ chống lại một căn bệnh cụ thể. Quá trình này có thể sẽ mất khoảng vài tuần và có thể sẽ cần phải dùng nhiều liều vắc-xin để đảm bảo sản sinh ra đủ kháng thể để có thể đạt được khả năng bảo vệ của cơ thể. Ngược lại, thuốc nirsevimab có chứa các kháng thể ngừa vi rút RSV đã được tạo sẵn, có thể bảo vệ trực tiếp cho trẻ sơ sinh gần như là tức thì ngay sau khi được chích.

### Tại sao bạn nên chủng ngừa cho bé với thuốc nirsevimab?

Kháng thể trong thuốc nirsevimab có thể phòng ngừa bệnh phổi nghiêm trọng do RSV gây ra. Các nghiên cứu y khoa cho thấy nirsevimab có mức hiệu quả tới 80% trong việc ngăn ngừa nhập viện liên quan đến vi-rút RSV ở trẻ sơ sinh khi các bé bước vào mùa vi-rút RSV đầu tiên trong đời mình và có hiệu quả tới 90% trong việc ngăn ngừa nhập viện vào khu điều trị chăm sóc đặc biệt (ICU)

### Ai hội đủ điều kiện để chích thuốc nirsevimab?

Theo chương trình này, dưới đây là 4 nhóm hội đủ điều kiện để được chủng ngừa với nirsevimab.

Từ 01 tháng Tư 2024 tới 30 tháng Chín 2024, nirsevimab sẽ được cung cấp:

- như một chương trình gói để chích thêm cho đủ cho các bé sinh từ 01 tháng Mười 2023 tới 30 tháng Tư 2024.
- cho tất cả trẻ em người Thổ dân sinh từ 01 tháng Mười 2022 tới 30 tháng Tư 2024
- cho một số trẻ em sinh từ 01 tháng Mười 2022 tới 30 tháng Chín 2023 có nguy cơ bệnh trong mùa vi rút RSV thứ hai của trẻ (bác sĩ của con bạn sẽ cho bạn biết nếu như bé cần được chích liều thuốc này)

Thêm vào đó:

- thuốc sẽ được chích vào lúc sinh cho tất cả trẻ sinh trong khoảng từ 01 tháng Năm tới 30 tháng Chín 2024

### Khi nào là thời điểm chủng ngừa vi-rút RSV thích hợp nhất?

Một liều nirsevimab có thể bảo vệ trẻ trong ít nhất 5 tháng, đây cũng là khoảng thời gian trung bình của một mùa vi-rút RSV. Trẻ sinh ra trong mùa vi-rút RSV (thường là từ tháng Năm tới tháng Chín tại Tây Úc) sẽ nhận được một liều nirsevimab duy nhất trước khi xuất viện.

## Nirsevimab có thể được chích cùng lúc với các loại vắc-xin cho trẻ em khác không?

Các kháng thể ngừa vi-rút RSV có trong nirsevimab có thể được chích cùng lúc với các loại vắc-xin được khuyến cáo định kỳ cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

### Thông tin chủng ngừa này sẽ được lưu ở đâu?

Sau khi con bạn được chích ngừa với nirsevimab, thông tin chích ngừa này sẽ được lưu ở trên hệ thống Đăng bạ Chủng ngừa Úc (AIR). Bạn có thể truy cập thông tin kê khai của con với cơ quan Đăng bạ Chủng ngừa Úc trên MyGov ([www.my.gov.au](http://www.my.gov.au)), bằng cách đăng nhập vào tài khoản Medicare trực tuyến của bạn. (Nếu bạn không có tài khoản MyGov, bạn sẽ cần phải tạo một tài khoản trước rồi sau đó liên kết tài khoản này với tài khoản Medicare.

### Nguy cơ phản ứng với nirsevimab gồm những gì?

Ở những thử nghiệm lâm sàng, hầu hết trẻ sơ sinh chích nirsevimab không có các phản ứng phụ. Mặc dù không phổ biến nhưng những phản ứng bất lợi được báo cáo nhiều nhất là tấy đỏ, sưng hoặc đau nhẹ vùng bị chích vào, sốt nhẹ và mẩn đỏ. Hầu hết các phản ứng là nhẹ và thường tự khỏi sau một vài ngày. Bạn có thể gọi tới Healthdirect qua số 1800 022 222 (liên tục 24 giờ) để được tư vấn không khẩn cấp về cách kiểm soát các tác dụng phụ nếu cần.

Mặc dù tỷ lệ bị tác dụng phụ thấp theo quan sát từ các khảo cứu về nirsevimab, điều quan trọng bạn cần hiểu là, với bất cứ loại thuốc nào thì cũng luôn có khả năng xảy ra phản ứng dị ứng nghiêm trọng sau khi chích thuốc. Những phòng y tế thực hiện chủng ngừa thường có sự chuẩn bị để xử lý các phản ứng dị ứng nghiêm trọng tiềm ẩn dù hiếm gặp khi tình huống này xảy ra. Các bậc cha mẹ cũng nên lưu ý rằng phản ứng dị ứng có thể sẽ bắt đầu sau khi trẻ đã rời khỏi bệnh viện hay phòng tiêm

Tài liệu này có thể có ở các định dạng thay thế khác.

Được xuất bản bởi Tổng cục Kiểm soát Bệnh Truyền nhiễm  
© Sở Y tế 2024

Bản quyền tài liệu này thuộc về Tiểu bang Tây Úc, trừ trường hợp có quy định khác. Ngoài việc sử dụng chính đáng cho các mục đích khảo cứu tư, nghiên cứu, phê bình hoặc xét duyệt, như được cho phép theo quy định của [Đạo luật Bản quyền 1968], không được phép tái bản hay tái sử dụng bất kỳ phần nào trong tài liệu này vì bất kỳ mục đích nào khác khi chưa có sự cho phép của chính quyền Tiểu bang Tây Úc.

chúng. Nếu bạn thấy các dấu hiệu phản ứng dị ứng nghiêm trọng (ví dụ như nổi mề đay, sưng mặt và họng, khó thở, tim đập nhanh, chóng mặt hoặc yếu mệt), hãy gọi cho số 000 và đưa con tới bệnh viện gần nhất.

### Sở Y tế Tây Úc có theo dõi tính an toàn của việc chủng ngừa không?

Có. Hệ thống Giám sát An toàn Vắc-xin tại Tây Úc (WAVSS) là hệ thống dịch vụ tập trung tại Úc để báo cáo bất cứ các sự cố bất lợi xảy ra sau khi chích vắc-xin, bao gồm nirsevimab. Nếu con của bạn bị bất cứ tác dụng phụ đáng lo ngại nào sau khi chích ngừa, vui lòng báo lên:

- [www.safevac.org.au/Home/Info/WA](http://www.safevac.org.au/Home/Info/WA) hoặc
- gọi cho WAVSS qua số (08) 6456 0208 (8:30 sáng to 4:30 chiều thứ Hai tới thứ Sáu)

### Tôi nên nói cho người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của con tôi biết những gì trước khi chích ngừa?

Hãy cho người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn biết khi con bạn:

- đã từng bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng với thuốc chứa kháng thể trước đó.
- bị rối loạn chảy máu
- hiện đang bị bệnh vừa hay nặng.

Với trẻ đang bị bệnh nhẹ như là cảm lạnh thì có thể được chích ngừa RSV một cách an toàn. Trẻ bị bệnh vừa hay nặng thì nên chờ đến khi khỏi. Người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể cho bạn thêm thông tin về điều gì là tốt nhất cho con bạn.

### Tôi có thể tìm hiểu thêm bằng cách nào?

- Hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn
- truy cập [www.healthywa.wa.gov.au/rsv](http://www.healthywa.wa.gov.au/rsv)

